



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งเตาใหม่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ไสดง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะ
สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งเตาใหม่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ไสดง
จำนวน ๕๔ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อนี้ วงเงินงบประมาณ ๑๗๘,๕๐๐.-บาท (หนึ่ง
แสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่ตั้งไว้ ๑๗๗,๘๘๗ (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบ
เจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่
เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ทันที

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- ๑) เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
- ๒) ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
- ๓) ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๔) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอการรายอื่นที่เข้ามาเสนอราคา ให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตำบล ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบ
ราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นของสอบราคา ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ในวันที่ ๒๓
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กำหนดยื่นของสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับ
อำเภอของที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

กำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
ระดับอำเภอของที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท ได้ที่ส่วนการคลังองค์การบริหาร
ส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยต้องนำสำเนาเอกสาร
หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทปัจจุบันและหนังสือรับรองการคำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันซื้อ
เอกสารดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gpocuerment.go.th หรือ www.thungtaomai.go.th หรือติดต่อ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗๒๗-๐๔๒๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วิรัตน์ ตรียวง

(นายวิรัตน์ ตรียวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

